



สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัดคณะ	ตำแหน่งที่เสนอขอ	ผลการดำเนินการ
1. อยู่ระหว่างเสนอโปรดเกล้า					
1	รศ.ดร.เชวศักดิ์ รักเป็นไทย	รองศาสตราจารย์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอโปรดเกล้า
2. ผู้ที่ได้รับผลการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เรียบร้อยแล้ว					
2.1. อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย					
2	ผศ.ดร.โสภา อำนวยรัตน์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	วิทยาลัยการศึกษา	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
3	นายศราววุฒิ แสงคำ	อาจารย์	คณะสาธารณสุขศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
4	ดร.ณัฐ นาเอก	อาจารย์	คณะเภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
5	ดร.ปวีณา นวนแก้ว	อาจารย์	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
2.2. อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ					
6	ดร.เกศพรพรหม พันธุ์ศรีเกตุ	อาจารย์	วิทยาลัยการศึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
2.3. อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ					
7	ผศ.ดร.ไพศาล จีฟู	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
2.4. อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ สรุปผลการประเมิน					
8	ดร.ธนาพร บุญมี	อาจารย์	คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ สรุปผลการประเมิน
9	ดร.พัชรียา อัมพอร	อาจารย์	คณะสหเวชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ สรุปผลการประเมิน
10	ดร.สนธยา ลุขยั้ง	อาจารย์	คณะเภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ สรุปผลการประเมิน
3. อยู่ระหว่างรวบรวมผลการประเมินฯ เพื่อเสนอให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ สรุปผลการประเมิน					
11	นายชาญชัย พรหมมี	อาจารย์	คณะบริหารธุรกิจและนิติศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรวบรวมผลการประเมินฯ เพื่อเสนอให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ สรุปผลการประเมิน
12	นางสาวศุภลักษณ์ อยู่ยอด	อาจารย์	คณะพยาบาลศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรวบรวมผลการประเมินฯ เพื่อเสนอให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ สรุปผลการประเมิน
4. อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ					
13	ผศ.ดร.กมลรัตน์ นามมณี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะวิทยาศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
14	นายชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์	อาจารย์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
15	นางสาวชมนาด สิงห์หันต์	อาจารย์	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
16	ดร.บุญชริกิ เทพสุคนธ์	อาจารย์	คณะวิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
17	ดร.เริงฤทัย ศิริรักษ์	อาจารย์	คณะวิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ



สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัดคณะ	ตำแหน่งที่เสนอขอ	ผลการดำเนินการ
18	นายกฤษฎา สารทอง	อาจารย์	คณะสาธารณสุขศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
19	ดร.ปิยะวดี ศรีวิชัย	อาจารย์	คณะสาธารณสุขศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
20	ดร.เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฎร์	อาจารย์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
21	ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิศารัตน์ อุตตะมะ	อาจารย์	คณะสาธารณสุขศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
22	ดร.นภเกตน์ สิงห์คำ	อาจารย์	คณะเภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
23	ดร.ภาวิณี จันทร์วิจิตร	อาจารย์	คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
24	ดร.นรินทร์ นมทมาลย์	อาจารย์	วิทยาลัยการศึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
25	ดร.ศุภชัย วันประโคน	อาจารย์	คณะวิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
26	ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ อิมแมน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
27	ดร.อาทิตย์ นันทขว้าง	อาจารย์	คณะวิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
28	ดร.พิรพงษ์ สืบแสน	อาจารย์	คณะวิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
29	นายเอกพงษ์ เรือนอุ้น	อาจารย์	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
5. อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณา					
30	นายพิษณุ เจนแดง	อาจารย์	คณะนิติศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณา
31	ดร.ชยานันท์ มณีวรรณ	อาจารย์	คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณา
32	ดร.ณิธิญา เสริฐผล	อาจารย์	คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณา
33	ดร.นฤมล เสทษยะ	อาจารย์	คณะวิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณา
6. อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานทางวิชาการ					
34	รศ.ดร.ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก	รองศาสตราจารย์	คณะวิทยาศาสตร์	ศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานทางวิชาการ
35	ดร.ธนาภรณ์ สอนกัน	อาจารย์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานทางวิชาการ
36	ผศ.ดร.เพ็ญภา คล้ายสิงห์โต	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะศิลปศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานทางวิชาการ
37	ดร.ไผ่แดง ขวัญใจ	อาจารย์	คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานทางวิชาการ
38	ดร.จักรีสิทธิ์ จินดาวงศ์	อาจารย์	คณะวิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานทางวิชาการ
39	นางทัฬหะขวัญ ศรีรัตยาวงศ์	อาจารย์	คณะพยาบาลศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานทางวิชาการ
40	นายวัฒน์พงศ์ สุธงษ์ภักดิ์	อาจารย์	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานทางวิชาการ



สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัดคณะ	ตำแหน่งที่เสนอขอ	ผลการดำเนินการ
41	ดร.นพรัตน์ สุริยะไชย	อาจารย์	คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานทางวิชาการ
42	ดร.ก.วิวุฒิ ระงับเหตุ	อาจารย์	คณะวิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานทางวิชาการ
43	ดร.อทิติ วลัยชัยเพียร	อาจารย์	คณะวิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานทางวิชาการ
44	ดร.วรรณกร พรประเสริฐ	อาจารย์	วิทยาลัยการศึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานทางวิชาการ
45	นายบัณฑิต กุลพัฒน์เศรษฐ	อาจารย์	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานทางวิชาการ
46	ผศ.ดร.สาคร เมฆรักชาวนิช	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานทางวิชาการ
47	ดร.พกาสุคนธ์ เมฆรัตน์ชัย	อาจารย์	คณะวิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานทางวิชาการ
48	ดร.ธิตี เกตุคำ	อาจารย์	คณะวิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานทางวิชาการ
49	นายสุธี เมฆบุญส่งลาภ	อาจารย์	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานทางวิชาการ
50	ดร.ยุพรัตน์ โพธิเศษ	อาจารย์	คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานทางวิชาการ
51	ดร.อาทิษฐ์ ทิมอวม	อาจารย์	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานทางวิชาการ
52	ผศ.ดร.สุริยาอูช ประอ้าย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานทางวิชาการ
53	ดร.รัฐภาคย์ หทัยวิไลพรธณ	อาจารย์	คณะศิลปศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานทางวิชาการ
54	ดร.ชัยพัฒน์ ลาภินี	อาจารย์	คณะวิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานทางวิชาการ
7. อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา					
55	ดร.นิจิตยา สุวรรณสม	อาจารย์	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
56	นางสาวนิโลบล คำยันต์	อาจารย์	คณะวิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
57	นางสาวจิรวรรณ สุวรรณสุจิต	อาจารย์	คณะนิติศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
58	ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส	อาจารย์	วิทยาลัยการศึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
59	นางสาวอรทัย มหาวรรณ	อาจารย์	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
60	ดร.จิรพัฒน์ คล้อยปาน	อาจารย์	คณะแพทยศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
61	ดร.จักรินทร์ ศรีวิไล	อาจารย์	คณะเภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
62	ดร.พัชรินทร์ สังวาลย์	อาจารย์	คณะพยาบาลศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
63	ผศ.ดร.อดิษฐ์ อำนาจพรเลิศ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะเภสัชศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
64	ผศ.ดร.นภานันต์ ศุภศิริพงษ์ชัย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะนิติศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา



สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัดคณะ	ตำแหน่งที่เสนอขอ	ผลการดำเนินการ
65	ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะนิติศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
66	นางสาวพัชรินทร์ คัสเดศรี	อาจารย์	วิทยาลัยการศึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
67	นางสาวกฤษณา พุกอินทร์	อาจารย์	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
68	ดร.อำนาจ อ่อนสอาด	อาจารย์	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
69	นางสาวปณณภัสร์ ศิริธีราฐิติกุล	อาจารย์	คณะสาธารณสุขศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
70	ผศ.ดร.วิทยา ชัยวังเย็น	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
71	นางสาวมนชนก ชูวรรณปะภรณ์	อาจารย์	คณะสาธารณสุขศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
8. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหลักฐาน					
72	รศ.ดร.สุรศักดิ์ เสาวแก้ว	รองศาสตราจารย์	คณะเภสัชศาสตร์	ศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหลักฐาน
73	นายมนุเชษฐ์ มะโนธรรม	อาจารย์	คณะสาธารณสุขศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหลักฐาน(เทียบตำแหน่ง)
9. อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ					
74	นางสาวนิภาภรณ์ ลาภเสถียร	อาจารย์	คณะนิติศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ
75	ดร.นภา ราชตา	อาจารย์	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ
76	นายนคร คำร้อง	อาจารย์	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ
10. อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานและเอกสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ					
77	นายทวีป มหาสิงห์	อาจารย์	คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	อาจารย์	อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานและเอกสาร
78	ดร.สมโภช เสาร์อิน	อาจารย์	คณะสหเวชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานและเอกสาร
79	ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง	อาจารย์	คณะแพทยศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานและเอกสาร
80	ดร.กิตติศักดิ์ แจ่มขันธ์	อาจารย์	คณะเภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานและเอกสาร
81	ดร.รัชฎา ปรีภาสะวัต	อาจารย์	คณะแพทยศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานและเอกสาร
82	ดร.นิศรา บุญเกิด	อาจารย์	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานและเอกสาร

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 10:17 น.